



ประกาศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา
เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา

เว็บไซต์ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม เคารพ สิทธิความเป็น ส่วนตัวของผู้ใช้ทุก คนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

๑.ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคล ดังต่อไปนี้ ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ต่อไปนี้จะ เรียกว่า โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา

- ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ไม่ว่าจะ เป็นหน้าใดก็ตาม

- ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ได้แก่ ผู้ที่ใช้บริการประกาศข่าวสารและประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ

เว็บไซต์ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับ มาตรฐานความ ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และผู้ให้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่าน อ่านนโยบายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อ เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ยึดถือในการ ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์เท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลข ประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูล พื้นฐานเบื้องต้นของบุคลากรข้าราชการ ภาครัฐ โดยขึ้นอยู่กับ ประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ ภายใต้Domain name*www.ups.ac.th” ของ โรงเรียนอุดมพัฒน ศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม

๑.๑ การบันทึกข้อมูลผู้ให้บริการ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา มีการเก็บบันทึกข้อมูลของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์ของ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ได้แก่ หมายเลขไอพี(IP Address) วันที่ และเวลา เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของ โปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา จะนำข้อมูลที่ได้บันทึกหรือเก็บ รวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือ ในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป โดยการ บันทึก ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการ ต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ข้อมูลนั้นเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์แต่ในกรณีจำเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ ไว้เกิน ๙๐ วัน แต่ไม่เกิน ๒ ปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้

๑.๒ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษาจะเก็บรวบรวม รักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ใน การให้บริการและการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา จะมีให้มีการเปิดเผย หรือ แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บ ข้อมูล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก เจ้าของข้อมูล หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา จะไม่เปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อ นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอขายสินค้าทาง โทรศัพท์ เป็นต้น

๑.๔ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา มีการใช้ มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของ ข้อมูลส่วนบุคคลอย่าง เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูล โดยมีขอบ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษาได้จำกัดการเข้าถึงงานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียง เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา นครพนม ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา จำเป็นต้องเก็บรักษาความลับและความปลอดภัย ของ ข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดย ห้ามนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่กำหนดให้ดำเนินการ

๑.๕ ข้อแนะนำในการการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อขอรับ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ท่านจะ ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าสู่ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนอุดม พัฒนศึกษา จะทราบหมายเลขประจำตัว ผู้ใช้ (User ID) ของท่าน แต่ จะไม่ทราบรหัสผ่าน (Password) ของท่าน โดย ท่านมีหน้าที่รักษาหมายเลขประจำตัว ผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านอย่างเคร่งครัด ไม่เปิดเผย ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ท่าน ควรเปลี่ยน รหัสผ่าน (Password) เป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จ แล้ว ท่านควรคลิก “ออกจาก ระบบ” เพื่อ ป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้

๑.๖ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยบุคคลที่สาม เว็บไซต์โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม มีการใช้ งานซอฟต์แวร์และบริการจากบุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานของเว็บไซต์โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้ มีดังนี้

Google Analytics

Facebook

Google Maps Embedded

Youtube Embedded

กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายวิดีโอออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ หรือคุกกี้บางประเภท รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์อาจมีการจัดการโดย บุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเพิ่มเติมด้วย

๑.๗ การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษาอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการ ให้บริการ ดังนั้น โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้บริการเว็บไซต์ Domain Name *www.ups.ac.th” ของ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา

๑.๘ การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา

๒. การใช้คุกกี้(Cookies)

คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บ เซิร์ฟเวอร์เรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้น ได้ในภายหลัง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์หลังจากที่ท่านเลิกใช้ งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดยุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการ ทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

คุกกี้ สามารถทำงานได้หลากหลายแบบ เช่น ช่วยให้ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับแต่ละอุปกรณ์จดจำสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้ งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้ระบบเว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อ ให้บริการที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา กำหนดให้เจ้าหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและรับผิดชอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม หาก ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุรัชกฤษฎี ตู่ไชย)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา